

คณะศึกษาศาสตร์
รศ. ๒๖๙๘, ๖๒
วันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๕๔

ที่พิเศษ/๒๕๖๒

สำนักงานเจ้าคณะตำบลหนองคัน

วัดคอยสวรรค์ ต.หนองคัน อ.กุหลวง

จ.เลย ๔๒๒๓๐

วันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุญาตทำหนังสือบอกบุญเพื่อขอความอุปถัมภ์ร่วมบริจาคโครงการได้ชีวิตโค - กระบือ และหาทุนทรัพย์สร้างตึกสงฆ์อาพาธ

เจริญพร ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลาย

ด้วยหลวงตาประดิษฐ์ ธีรปัญญา ประธานจัดหาทุนทรัพย์ได้ทำโครงการเพื่อได้ชีวิตโค - กระบือ และหาทุนทรัพย์สมทบสร้างตึกสงฆ์อาพาธประจำโรงพยาบาลอำเภอกุหลวงซึ่งกำลังจะทำการก่อสร้างขึ้นนั้น และท่านได้มาขออนุญาตเอาภาพในฐานะผู้ปกครองในเขตตำบลหนองคัน ได้พิจารณาเห็นสมควรที่จะร่วมอนุโมทนาบุญ และเจตนาอันจะก่อเกิดประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติบ้านเมืองสืบต่อไป จึงขอให้ทุกท่านได้พิจารณาโครงการของท่านด้วย จะร่วมบริจาคหรือไม่ขึ้นอยู่กับท่านจะพิจารณาเห็นสมควรให้ความอุปถัมภ์เทอญ

ท้ายสุดนี้ขอให้ทุกท่านจงประสบพบแต่ความสุขความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญในตำแหน่งหน้าที่การงานตลอดกาลนานเทอญ

เรียน อ.พรวิ
เพื่อโปรดพิจารณา และ อ.พรวิ
ทรงอนุญาตให้ดำเนินการ
กับบริษัทรถยนต์ในโครงการ
ได้ชีวิตโค กระบือ ๒๕๖๒
๑๑:๓๓ น. โทร. ๐๙๐-๐๙๐-๐๙๐
๑๑:๓๓ น. โทร. ๐๙๐-๐๙๐-๐๙๐
ทุกวันนี้ ใช้ e-office / ๐๙๐-๐๙๐-๐๙๐
หน้าของพ่อ กอของแม่ งานของ... ๔ คนรับใช้



ดำเนินการตามเสนอ

Om k

๒๔ ก.ค. ๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามเห็นควร

นางสาว วรณี จุฑาจินดา

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

(นายทองสุข ศิริ)

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ)

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ศึกษาศาสตร์

ที่พิเศษ/2562



วัดดอนหอพัฒนาราม หมู่ที่ 8 บ้านดอนหอ

ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230

วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เรื่อง ขอบความอุปถัมภ์ร่วมเป็นเจ้าของโครงการได้ชีวิตโค-กระบือและสร้างอาคารสงฆ์อาพาธโรงพยาบาล

อำเภอภูหลวงประจำปี พ.ศ. 2562

เจริญพร

ท่านพระเมธี อรรถวิฑูรย์คุณโสภณ ม. พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ่งที่แนบมาด้วย หนังสือประกอบการพิจารณาพร้อมบริจาคนับ

เนื่องด้วยหลวงตาได้เริ่มทำโครงการนี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560 ซึ่งได้รับความอุปถัมภ์สนับสนุนทำให้โครงการประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดี ดังนั้นปีนี้หลวงตาจึงมีโครงการขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า และถวายอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่ องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อันเป็นที่รักเคารพยิ่งของพสกนิกรชาวไทย ถึงแม้สมเด็จพระองค์ท่านได้เสด็จจากพวกเราสู่สวรรคตแล้วก็ตาม แต่ด้วยพระบารมีประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นสุดจะกล่าวพรรณนาทั้งหมดได้ แต่สิ่งเหล่านี้ยังคงสถิตอยู่ในดวงจิตดวงใจของประชาชนชาวไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นบรรพชิต และญาติโยมตลอดมา มิได้เสื่อมคลายไปตามกาลเวลา ปีนี้หลวงตาจึงขอโอกาสส่งหนังสือฉบับนี้เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันกับญาติธรรมผู้ใจบุญทั้งหลายในการร่วมกันทำความดีถวายทั้ง 2 พระองค์ท่าน มี 2 มหากุศล คือ บุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นแก่เพื่อนร่วมโลกที่เกิดแก่เจ็บและตายของเราคือ 1.ทำบุญด้วยการให้ชีวิตเป็นทานหรืออภัยทาน ทางพระพุทธศาสนาทรงกล่าวไว้ว่ามีอานิสงส์มากคือพวกเราจะได้ร่วมกันได้ชีวิตโค-กระบือ ซึ่งคนไทยเราถือว่าเป็นสัตว์ที่ผูกพันกับวิถีชีวิตมาตั้งแต่ครั้งอดีตโบราณจนสู่ยุคสมัยปัจจุบัน เคยใช้ไถไร่ไถนามีข้าวให้เราได้กินได้มีชีวิตอยู่ แต่ทุกวันนี้พวกเราทับทดแทนบุญคุณพวกเขาด้วยการนำไปฆ่าเอาเนื้อเอาเลือดของเขามารับประทานโดยไม่มีความละอายใจเลย นี่จึงเป็นวิธีหนึ่งที่พวกเราจะได้คืนชีวิตและอิสรภาพไปสู่วิถีตามธรรมชาติของเขาต่อไป โดยสามารถบริจาคซื้อเป็นตัวกระบือ ตัวละ 35,000 บาท วัว ตัวละ 25,000 บาท หรือบริจาคได้ตามกำลังทรัพย์และกำลังศรัทธา บุญที่ 2 คือพวกเราจะร่วมกันเป็นเจ้าของสร้างอาคารหรือตึกสงฆ์อาพาธประจำโรงพยาบาลอำเภอภูหลวง นับว่าเป็นโอกาสที่พิเศษที่พวกเราจะได้เดินตามรอยบุญของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ของพวกเราที่ท่านปฏิบัติสืบทอด ให้พวกเราเห็นคือ เห็นความขาดแคลนจำเป็นของโรงพยาบาลเป็นเรื่องใหญ่ เช่น ท่านหลวงตามหาบัว หลวงปู่แหวน และพระอริยะสงฆ์เจ้า แทบทุกรูปจะช่วยสงเคราะห์โรงพยาบาลเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพวกเรานั้นยังมีบารมีน้อยอยู่ก็ควรที่จะทำตามกำลังที่ทำได้ ถือว่าเป็นบุญกุศลอันประเสริฐสูงสุดแล้ว

งบประมาณในการก่อสร้างจำนวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) หลวงตาเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลโดยเฉพาะจะได้เป็นสัดส่วนระหว่างภิกษุสงฆ์และฆราวาสญาติโยมไม่แออัดปะปนกันทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของคุณหมอได้โดยสะดวก และหลวงตาขอให้ท่านผู้บริจาคแจ้งจุดประสงค์ให้ชัดเจนว่า **ทำบุญไถ่ชีวิตโค - กระบือ หรือบริจาคสร้างตึกสงฆ์อาพาธเพื่อความสะดวกในการมอบให้ถูกต้อง** สำหรับกำหนดวันมอบคือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 จะทำพิธีมอบโค- กระบือ และมอบปัจจัยสร้างโรงพยาบาลพร้อมกัน โดยอาราธนาหลวงพ่อพระครูอรุณ วรกิจ เจ้าคณะอำเภอภูหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถาให้แก่ โค - กระบือ และเชิญท่าน ผอ.โรงพยาบาลภูหลวงรับมอบปัจจัยสร้างตึกสงฆ์อาพาธ ท่านผู้มีศรัทธาสามารถเดินทางมาร่วมบริจาคได้ติดต่อสอบถามให้แน่นอน เพื่อความสะดวกของท่านและคณะ การขอรับบริจาคครั้งนี้หลวงตาขอให้ญาติโยม ญาติธรรมได้บริจาคด้วยความบริสุทธิ์ใจและเต็มใจ หลวงตามิได้บังคับเจาะจงเรียไรแต่ประการใด ขอให้เกิดจากใจจริง ๆ บุญกุศลจึงบังเกิดขึ้น บริจาคได้ตามกำลังทรัพย์และศรัทธาของท่านที่เห็นสมควรและหลวงตาปรารถนาช่วยบอกบุญให้ท่านอื่นทราบด้วย

ท้ายสุดนี้หลวงตาในนามประธานจัดหาทุนทรัพย์ในโครงการนี้ขอให้ทุกท่านที่เห็นประโยชน์อันเกิดขึ้นในครั้งนี้ และสละปัจจัยมา จงได้พบประสบแต่สิ่งดีงามในการดำเนินชีวิตในความเป็นมนุษย์มีปกติสุขในโลกโดยการให้ท่านรักษาศีล เจริญภาวนาที่ได้กระทำแล้วนี้ ขอจงส่งผลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง รุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานแก่ทุกท่านด้วยเทอญ

เมตตาธรรม คำจูนโลก

ขอเจริญพร

พระประดิษฐ์ ธีรปญโญ

พระประดิษฐ์ ธีรปญโญ (หลวงตาประดิษฐ์) ประธานโครงการ

หมายเหตุ ท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบุญในโครงการนี้สามารถส่งบริจาคได้โดยโอนผ่านธนาคารออมสิน สาขา วังสะพุง ประเภทเพื่อเรียกชื่อบัญชี พระประดิษฐ์ ธีรปญโญ (ดวงศรี) บัญชีเลขที่ 020241656667 หรือส่งทางธนาณัติในนามพระประดิษฐ์ ธีรปญโญ (ดวงศรี) วัดคอนหอพพัฒนาราม หมู่ที่ 8 บ้านคอนหอต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย รหัสไปรษณีย์ 42230 โทรติดต่อสอบถาม 063-0196289 เบอร์แฟกซ์ 042-879281

(เขียนผิดพลาดหรือรบกวนเวลาของญาติโยมหลวงตาต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย)